



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. ทำแล็บเคลื่อนที่ตรวจทุเรียนก่อนส่งออก	เดลินิวส์
2. ลังรวมหัวไล่ทุพราคามังคุด ชาวสวนน้ำตาตกเหลือแค่3กิโล100	ประชาชาติธุรกิจ
3. ภาพข่าว: ประธาน	เดลินิวส์
4. 'เฉลิมชัย'เปิดฤดู'หอมทอง' ดีเลิศคุณภาพ-ส่งออกคุมเข้มโควิด	แนวหน้า
5. ลุยขายผลไม้ไปทั่วโลก	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
6. เปิดตัว'สถาบันเกษตรกร' ชูสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน...	แนวหน้า
7. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: สินค้าเกษตรพ.ค.ส่วนใหญ่พุ่ง	มติชน (กรอบบ่าย)
8. ไร่มันมีเฮได้ประกันรายได้เพิ่ม	เดลินิวส์
9. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ตลาดเกษตรสีเขียวพิบูลฯ	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ปรับเงื่อนไขประกันมัน	ไทยรัฐ
12. กตราคาน้ำมันปาล์ม10บาท	เดลินิวส์

ทำเล็บบเคลื่อนที่ตรวจทุเรียนก่อนส่งออก

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับ รายงานจากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (กวก.) ว่า ได้ลงนามอนุมัติงบประมาณวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ. 6) เพื่อใช้ในระยะเวลาเร่งด่วนสำหรับจัดซื้อ วัสดุ-สารเคมี วงเงิน 1.5 ล้านบาท ใช้ ในการจัดทำห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ สำหรับออกตรวจทุเรียนในขณะนี้ ที่มีผลผลิตออกมาจำนวนมาก และ ส่งออกไปจีนซึ่งเป็นผู้ค้าสำคัญตาม นโยบายปลอดโควิด 100% ของรัฐบาล จีน ส่วนในระยะยาวที่จะเป็นการ พัฒนายั่งยืนนั้นได้เตรียมเสนอของบ กลางจากคณะรัฐมนตรีวงเงิน 59 ล้าน

บาทตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า เพื่อให้สวพ.6 สร้างห้องปฏิบัติการ (ห้องเล็บบ) ตรวจรับรองปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตรระดับมาตรฐานป้องกันเชื้อปนเปื้อน สู้คนและสิ่งแวดล้อม เมื่อห้องเล็บบนี้แล้วเสร็จจะเป็น ศูนย์กลางในการตรวจสอบและให้บริการเกษตรกร ผู้ประกอบการในการผลิตและส่งออกผลไม้ปลอดภัย ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั้งชาวไทย และประเทศคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งมูลค่าส่งออกผลไม้สร้าง รายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท สำหรับอีก 9 ล้านบาทนั้น กวก. จะใช้ในการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสู่การยกระดับคุณภาพการผลิตหัว พันธุ์และมันฝรั่งตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อลดต้นทุน การผลิตของเกษตรกร

“หลังจากลงพื้นที่เมื่อ 31 มี.ค. เพื่อติดตามและ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งออกทุเรียน



ของภาคตะวันออก โดยเฉพาะการป้องกันเชื้อโควิด-19 ก่อนการส่งออก ได้ให้ สวพ. 6 และจังหวัดไปร่วมกันหา ข้อสรุปเสนอภายใน 15 วัน ซึ่งสวพ.6 เสนอว่าต้องการ ห้องเล็บบที่มีมาตรฐานระดับสากล ก็มองว่าสิ่งนี้เป็น แนวทางที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาการส่งออกผลไม้ไทยจึงให้ กวก.ทำรายละเอียดงบประมาณ และทำหนังสือถึง รมว. เกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณา ซึ่งได้อนุมัติเรื่องให้เมื่อ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเสนอ ครม.ต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมีเครื่องมือตรวจสอบเชื้อโควิด อยู่แล้วสามารถให้บริการการตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อการส่ง ออกได้ทันที แต่ขนาดห้องปฏิบัติการมาตรฐานสูงที่จะดูแล ความปลอดภัยป้องกันการปนเปื้อนสู่คนและสิ่งแวดล้อม ผลไม้เป็นสินค้าที่ละเอียดอ่อนนำเข้าเสียง่ายการทำงานแข่ง กับเวลาเป็นเรื่องสำคัญจึงควรมีสถานที่ที่มีความพร้อม”

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาว

การเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบัน สวพ.6 มีเครื่องมือตรวจสอบ RT-PCR สำหรับให้บริการประชาชนตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ทันที ซึ่งบ 1.5 ล้านบาท ที่อนุมัติให้ันจะใช้ในระยะเร่งด่วนระหว่างวันที่ 10 เม.ย.-15 พ.ค. 65 จัดทำห้องปฏิบัติการ (แล็บ) แบบน็อกดาวน์และจัดซื้อวัสดุ-สารเคมี เพื่อตรวจทุเรียนก่อนส่งออกป้จจีน ซึ่งห้องแล็บแบบน็อกดาวน์นี้เมื่อจบภารกิจภาคตะวันออกสามารถถอดไปประกอบใช้รองรับทุเรียนได้ได้ในระยะ

ถัดไป สำหรับบกลาง 50 ล้านบาทนั้น ทาง สวพ. 6 จะใช้สร้างอาคารห้องแล็บมาตรฐานที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากปัจจุบันอาคารอื่นอยู่แล็บนั้นนอกจากจะตรวจเชื้อโควิดในทุเรียนส่งออกแล้วจะเป็นศูนย์กลางในภาคตะวันออกให้บริการประชาชนในการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทั้งดิน น้ำ ปุ๋ย พืช และวัตถุอันตรายรวมทั้งสารตกค้างหรือสารต้องห้ามตามข้อห้ามทางกฎหมายและของประเทศคู่ค้าก่อนการส่งออกด้วย

สำหรับผลไม้ภาคตะวันออก **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตพื้นที่ 6 (สศท. 6)** ระบุว่าปี 65 คาดว่าจะมีผลผลิตเฉพาะทุเรียนประมาณ 7.4 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.36 ของปี 64 ที่มีปริมาณ 5.7 แสนตัน ขณะที่ทั่วประเทศมีประมาณ 1-1.2 ล้านตัน ปี 64 ไทยส่งออก 9.2 แสนตัน มูลค่า 119,160 ล้านบาท โดยผลผลิตภาคตะวันออกจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน พ.ค. 2565.



ล้งรวมหัวโล่ทุบราคามังคุด

ชาวสวนน้ำตาตกเหลือแค่ 3 กิโล 100



ล้งรวมหัวโล่ทุบราคามังคุด ชาวสวนน้ำตาตกเหลือแค่ 3 กิโล 100

ราคามังคุดตันถูดึง 3 กก. 100 บาท
ล้งจีน 5 รายใหญ่ฮั้วกดราคารับซื้อ
วันเดียวราคาปรับลง 3 รอบ จาก
ตันถูดราคาราคา 150-155 บาท/กก. ไม่กี่
วันราคาตกลงเหลือ 35-40 บาท ชาวสวน
กระอักขายได้ไม่คุ้มค่านับ ค่าแรง
งาน แต่ตลาดจีนราคาดี วอนภาค
รัฐแก้ไขเร่งด่วน ก่อนมังคุดอีกกว่า
175,000 ตันทะลักสู่ตลาด กลางเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงาน
ว่า ปกติมังคุดช่วงต้นฤดูของภาคตะวันออก
ราคาหน้าสวนจะอยู่ในเกณฑ์สูง
โดยช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ที่มังคุดเริ่มออกสู่ตลาดราคาหน้าสวน
จะอยู่ที่ระดับ 150-155 บาท/กก. แต่
ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวหรือต้นเดือน
พฤษภาคม ราคาเริ่มตกลงเป็นรายวัน
เหลือ 35-40 บาท หรือ 3 กิโลกรัม 100
บาท สวนทางกับราคาปลายทางในประเทศ
จีนที่ราคาค่อนข้างสูง สาเหตุหลักคาดว่า
อาจจะเกิดจากแผงและล้งกดราคารับซื้อ
สะท้อนจากบางวันภายในวัน
เดียวราคาปรับขึ้นลง 3 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา
ตัวแทนภาคเกษตรกรได้ยื่นหนังสือ
ขอให้ภาครัฐหาทางช่วยเหลือด่วน

จี้รัฐช่วยพยุงราคามังคุด

นายพิพัฒน์ อินทรเจริญ ประธาน
วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่เขา
ศิขณภูมิ จ.จันทบุรี เปิดเผย “ประชาชาติ
ธุรกิจ” ว่า ที่ผ่านมามีภาพรวมของมังคุด
เริ่มทยอยออกตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน



ทะลัก - ปี 2565 ปริมาณมังคุดภาคตะวันออก 3 จังหวัด มีปริมาณผลผลิต 221,847
ตัน ส่งผลลุดล้งกดราคารับซื้อ ทั้งที่ตลาดหลักส่งออกไปจีนราคาดี

ราคาประมูลสูงสุด กก.ละ 205 บาท
และปรับลงต่อเนื่องมาตามปริมาณ
มังคุดที่เพิ่มขึ้น จากระดับราคา 150
บาท/กก. (30 เม.ย.) เป็น 129 บาท/
กก. (3 พ.ค.) และเหลือเพียง 41 บาท/
กก. (7 พ.ค.) และหลังจากนี้ในช่วง
ปลายเดือน พ.ค.จะมีผลผลิตออกมา
อีก 3 เท่า จากช่วงต้นฤดูที่มีผลผลิต
ออกมาประมาณ 19-20% ซึ่งคาดว่า
จะทำให้ราคาลดต่ำลงอีก

“ราคาตกลงมาค่อนข้างเร็ว ดิ่งลงมา
วันละ 30-40 บาท เหลือ 41 บาท/กก.
สวนทางกับต้นทุนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นกว่า 100-200%

ค่าจ้างแรงงานเก็บราคาสูง กก.ละ
7-10 บาท ทางกรควรเข้ามาดูแลและ
ลือกราคาที่ กก.ละ 55-60 บาท ซึ่ง
ถือเป็นราคาที่ชาวสวนอยู่ได้” นาย
พิพัฒน์กล่าว

ล้งจีนรายใหญ่ฮั้วกดราคารับซื้อ

นายสัญญาชัย โกศลสวัสดิ์มนา นายก
สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย กล่าวว่า
จังหวัดจันทบุรีรู้ราคาหน้าเกษตรกรอยู่
ไม่ได้ ทุกวันล้งจะแจ้งราคารับซื้อช่วง
14.00-15.00 น. และราคาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง เข้า-ส่าย-ป้าย-เย็น ทุก
วันนี้ราคาขึ้นอยู่กับล้งที่เป็นบริษัทใหญ่
ของจีน 3-4 บริษัท

นายภานุวัชร โหมแก้ว นายกสมาคม ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด เปิดเผยว่า สาเหตุที่ มังคุดราคาตกต่ำ ส่วนหนึ่งเกิดจากล้งยังเปิดน้อย แต่ปริมาณมังคุดออกมาเป็นจำนวนมาก ราคามังคุดทุกวันนี้บริษัทใหญ่ไม่กี่บริษัทเป็นผู้กำหนดราคา ล้งเล็ก ๆ จะซื้อตามราคาบริษัทใหญ่ โดยจะทราบราคาช่วงหลัง 12.00 น.ของแต่ละวัน

ล้งเปิดน้อย-ขาดแรงงาน

นายชลธิ นุ่มหนู ผอ.สน.วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) เปิดเผยว่า สถานการณ์มังคุดราคาตกต่ำเมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค. สาเหตุมาจากล้งรับซื้อมังคุดยังเปิดน้อยแต่มังคุดออกมาก และผลผลิตกระจุกตัว ล้งจึงรับซื้อได้น้อย เนื่องจากล้งเตรียมคนงานไม่พอ ทั้งคนบรรจุ คนรับซื้อ ต้องหยุดซื้อหรือซื้อได้น้อย ทำให้ราคาต่ำลง ล้งมังคุด มีรายใหญ่ 4-5 บริษัท ต่างจากล้งทุเรียนที่มี 300-400 ล้ง

“ล้งมังคุด จันทบุรี ตราด ระยอง มี 200 กว่าแห่ง ตอนนี่ล้งเริ่มเปิดรับซื้อแล้ว มังคุดรุ่น 1 เริ่มหมดรุ่น ราคาจะติดขึ้น 50-60 บาท แต่ในช่วงที่จริงจัง ๆ รุ่น 2 ผลผลิตออกมาก แต่ผู้รับซื้อมีน้อย ปัญหาจะหนักกว่ารุ่น 1 การกระจายผลผลิตต้องมีหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาช่วยกัน ซึ่งปริมาณมังคุดที่ส่งออกไปจีนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม มี 9,760 ตัน

ยังเหลือมังคุดอีกเป็น 100,000 ตัน” นายชลธิกล่าว

นายมณฑล ปรีวัฒน์ ผู้จัดการ บริษัท อรษาฟรุ๊ต จำกัด เจ้าของล้งอรษา กล่าวว่า ช่วงปลายเมษายน-ต้นเดือน พฤษภาคม ปริมาณมังคุดเริ่มออกมาก แต่เนื่องจากการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมีไม่เพียงพอ และมีความเข้มงวดเรื่องโควิด ทำให้การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ล่าช้า และต้องหยุดรับซื้อ รวมถึงด้านทางบกของจีนปิด ๆ เปิด ๆ ไม่แน่นอน ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และคาดว่าหลังจากวันที่ 10 พ.ค. เป็นต้นไป จะมีผลผลิตออกมาอีกเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งแก้ปัญหา

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 ระบุว่า ปี 2565 นี้ คาดว่าจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง จะมีผลผลิตมังคุดออกมาประมาณ 221,847 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 106,796 ตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 107% แบ่งเป็นจันทบุรี 155,838 ตัน ตราด 46,052 ตัน และระยอง 19,957 ตัน โดยคาดว่าผลผลิตจำนวน 175,857 ตัน จะออกมากในช่วง พ.ค. 118,383 ตัน หรือ 53% และเดือน มิ.ย. 57,474 ตัน หรือ 25% และปี 2564 ที่ผ่านมา มีการส่งออกมังคุด คิดเป็นมีมูลค่าสูงถึง 17,089.74 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักคือ จีนและฮ่องกง

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: กีฬา/-

วันที่: พุธ 11 พฤษภาคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26508

Col.Inch: 10.94 Ad Value: 19,692

ภาพข่าว: ประธาน

หน้า: 17(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 59,076

คลิป: สีสี่



☑ ประธาน.....นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนา กรมศิลปากร ครบรอบ 80 ปี โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมศิลปากร พญาไท กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

'เฉลิมชัย'เปิดฤดู'หมอนทอง' ดีเลิศคุณภาพ-ส่งออกคุมเข้มโควิด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานประชาสัมพันธุ์ “Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลทุเรียนหมอนทองตะวันออก ดีเลิศที่คุณภาพดีเยี่ยมเพื่อส่งออก” ที่สวนทุเรียนน้ำกร่อย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี พร้อมคณะ โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รอง ผวจ.จันทบุรี และเกษตรกร ต้อนรับ ว่าประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน แต่การแข่งขันที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าที่เข้มงวดขึ้น ดังนั้นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน จึงต้องพัฒนาทั้งระบบโดยบูรณาการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เน้นการผลิตที่สอดคล้องกับตลาด ยึดหลักตลาดนำการผลิต สร้างและขยายตลาดโดยเฉพาะตลาดภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น และ

ที่สำคัญคือการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

“ในช่วงเวลานี้เป็นฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกซึ่งมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งมีความเป็นห่วงเรื่องไวรัสโควิด-19 และปัญหาทุเรียนอ่อน จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินมาตรการป้องกันกระบาดของไวรัสดังกล่าว ตั้งแต่ระดับสวนเกษตรกร และมาตรการควบคุมป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกปี 2565 ระดับสวนเกษตรกร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้ทุกสวนผลไม้ส่งออกได้ยึดถือปฏิบัติ และเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพดีที่สุดในโลก และมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเป็นที่เลี้ยง และแก้ปัญหา” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

รมว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า การจัดงาน

ครั้งนี้ถือเป็นการเน้นย้ำความมีคุณภาพของทุเรียนตะวันออกให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ยืนยันว่าหากทุเรียนไทยเราয়รักษาคุณภาพได้ จะไม่มีปัญหาเรื่องการส่งออกอย่างแน่นอน จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันรักษาคุณภาพทุเรียนไทย และไม่ตัดทุเรียนอ่อนอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ได้เตรียมขยายช่องทางขนส่งทางรถไฟไปจีน คาดว่า 1-2 เดือน จะแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกได้มากขึ้น

ในโอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ ได้ร่วมขึ้น sky walk เพื่อตัดทุเรียนพร้อมจำหน่ายร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายธีรพัฒน์ อุ่นใจ ที่ปรึกษาสมพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และเกษตรกรดีเด่น พร้อมกับแกะทุเรียนเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ประชาสัมพันธุ์งาน “Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลทุเรียนหมอนทองตะวันออก ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อส่งออก”

ลุยขายผลไม้ไปทั่วโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โปรโมตผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มฤดูกาลผลไม้เพื่อเพิ่มการส่งออกตลาดหลักและตลาดใหม่ อาทิ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อีซู อิตาลี เบลเยียม สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย

ตั้งเป้าหมายการส่งออกผลไม้ไทยทั้งผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้แห้ง และผลไม้แปรรูปในปี 2565 เป็นมูลค่า 280,000 ล้านบาท จากการส่งออกปี 2564 ซึ่งมีมูลค่า 250,000 ล้านบาท โดยสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยทั่วโลก ร่วมโปรโมตผลไม้ไทยในตลาดเป้าหมายทั่วโลก ปีนี้เตรียมนำทุเรียนไทยไปงานเทศกาลอาหารและทุเรียนนานาชาติที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย คาดได้รับความสนใจไม่ต่างจากปีก่อนหน้า

เปิดตัว'สถาบันเกษตรกร' สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัด คัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนรู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2565 มีเกษตรกรสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย

เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ 16 ราย สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 11 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 4 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 3 สาขา

อนึ่ง สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลนับตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรี(กรม.) ได้ลงมติให้เป็น "วันเกษตรกร" ประจำปีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่อาชีพของตน เนื่องด้วยการเกษตรเป็นภาคการผลิตและเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ กรม. จึงกำหนดให้จัดงาน "วันเกษตรกร" จัดควบคู่กับวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อบำรุงขวัญแก่เกษตรกรนับแต่นั้นเป็นต้นมา



●สินค้าเกษตรพ.ค.ส่วนใหญ่พุ่ง

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้น้ำมันดิบตลาดโลกสูงต่อเนื่อง และการเดินทางเข้าไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ ยางพาราดิบชั้น 3 มันสำปะหลัง กุ้งขาวแวนนาไม สุกร และโคเนื้อ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนปาล์มกัมมันราคาปรับตัวลดลง

ไร้มันมีเฮได้ประกันรายได้เพิ่ม

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบปรับเงื่อนไขโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 63/64 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยเพิ่มสิทธิกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังครอบคลุมตั้งแต่ 1 ต.ค. 62-31 มี.ค. 63 จากเดิมต้องแจ้งปลูกตั้งแต่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป ทำให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังได้รับสิทธิเพิ่มถึง 120,148 ครัวเรือน จากเดิม 84,186 ครัวเรือน รวมเกษตรกรที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 204,334 ครัวเรือน และใช้วงเงินชดเชยตามงบประมาณเดิม 1,191.18 ล้านบาทที่ครม. ได้เคยอนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้การอนุมัติ ครม. ในครั้งนี้เป็นการทบทวนมติ ครม. เดิมเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา แต่ยังมีเกษตรกรไม่ได้เข้าเกณฑ์รับสิทธิจึงขยายให้ครอบคลุมเพิ่มเติม โดยเงื่อนไขคือมีช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 8-12 เดือน และไม่ซ้ำแปลงที่มีสิทธิตามโครงการประกันรายได้ฯ ปี 63/64 จากเดิม กำหนดต้องไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการประกันรายได้ ปี 62/63 ทำให้มี



รัชดา ธนาดิเรก

เกษตรกรได้รับสิทธิตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 63/64 จากเงื่อนไขใหม่นี้เพิ่มขึ้น 120,148 ครัวเรือน

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. ยังรับทราบผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 63/64 ได้จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรไปแล้ว 3,652.15 ล้านบาท คิดเป็น 38.16% ของวงเงินชดเชยทั้งหมด 9,570.96 ล้านบาท โครงการปี 64/65 ยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรทั้ง 6 วงดเพราะราคาอ้างอิง 2.6-2.74 บาท/กก.สูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ 2.5 บาท/กก.

“ปรับเงื่อนไขเกษตรกรรับสิทธิประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 63/64 เพิ่มเติม ไม่ใช่โครงการใหม่เพียงปรับเงื่อนไขให้ครอบคลุมเกษตรกรที่แจ้งปลูกมันสำปะหลัง จากเดิมกำหนดเงื่อนไขต้องแจ้งตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ดังนั้นปรับเงื่อนไขครอบคลุมทำการเพาะปลูก ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 จะดูแลเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 1.2 แสนครัวเรือน”

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ครม. ได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 64-65 วงเงิน 7,660 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ 3.8 แสนราย.



แม้ความล้ำหลังของระบบราชการไทยยังคงเป็นส่วนสำคัญทำให้บ้านเราติดกับดักประเทศกำลังพัฒนาหลายทศวรรษด้วยข้าราชการยังมองว่าตัวเองคือนายของประชาชนแล้วไหนยังจะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาทำงานซ้ำซ้อนกันและที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุดคือ ทำงานแบบบูรณาการกันไม่ค่อยเป็น

แต่นั่นดูเหมือนจะเริ่มมีมิติใหม่ของวงการราชการไทยเกิดขึ้นเมื่อมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกรมการปกครองกับหน่วยงานข้ามกระทรวงอย่างสำนักงานเกษตร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2563 แต่เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้

ตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวแห่งนี้เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการแก๊งัน พร้อมยกระดับงานบริการทะเบียนราษฎรดิจิทัลของกรมการปกครองเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกร จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

พร้อมกับพัฒนาทักษะทางด้านการตลาดให้เกษตรกร อีปเกรด

ตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด และเกิดการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกร เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย ทั้งสินค้า



ที่เป็นผลผลิตและสินค้าแปรรูป

ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรรายย่อย สมาร์ทฟาร์มเมอร์ วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพ รวมถึงเกษตรกรทั่วไปกว่า 30 ร้านค้า นำสินค้าการเกษตร สินค้าแปรรูป รวมทั้งสินค้าโอท็อปเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในพื้นที่กว่า 45 ชนิด

ตั้งแต่ปี 2563 ที่เปิดปีแรกเกษตรกรมีเงินเข้ากระเป๋าแล้วรวมกว่า 80,000 บาท ถัดมาปี 2564 ยอดขายเพิ่มกระโดดขึ้นเป็นเกือบ 2 ล้านบาท ส่วนปี 2565 นับแค่ไตรมาสแรก ฟันยอดขายไปแล้วกว่า 600,000 บาท

อุดหนุนของดีราคาไม่แพงจากเกษตรกรโดยตรงได้ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ บริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร และลานกิจกรรมข้างศาลหลักเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี หรือช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร www.ตลาดเกษตรออนไลน์.com และเพจ facebook.

ส-เล-๓

เกษตรกรวันนี้..... ● สำหรับพิธีพระราชพิธีที่ชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมแจกจ่ายพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับเกษตรกรและประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคล รวม 6 สายพันธุ์ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,728 กิโลกรัม ได้แก่ 1. ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 245 กิโลกรัม 2. ปทุมธานี 1 จำนวน 399 กิโลกรัม 3. กข 43 จำนวน 125 กิโลกรัม 4. กข 6 จำนวน 70 กิโลกรัม 5. กข 87 จำนวน 300 กิโลกรัม และ 6. กข 85 จำนวน 589 กิโลกรัม..... ● สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-3794 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่ง ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี..... ● นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง <https://rice.moac.go.th> ซึ่งเมื่อลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วสามารถเดินทางไปรับพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หลังจากวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานคนละ 2 ของ..... ●

เกษตรกรวันนี้

นายกเหล่าปรี



ปรับเงื่อนไขประกันมัน :

น.ส.รัชดาภรณ์ศิริกร รองโฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่
ประชุม ครม.เห็นชอบปรับเงื่อนไข

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564 ซึ่ง
เป็นการทบทวนมติเดิมเมื่อ 25 ต.ค.2564 โดยให้สิทธิเกษตรกรกลุ่มที่
แจ้งปลูกมันสำปะหลังตั้งแต่ 1 ต.ค.2562-31 มี.ค.2563 จากเดิมที่ต้อง
แจ้งปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2563 เป็นต้นไป ทำให้มีเกษตรกรได้รับสิทธิ
ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564
จากเงื่อนไขใหม่นี้เพิ่มขึ้น 120,148 ครัวเรือน จากเดิม 84,186 ครัวเรือน.

กดราคาน้ำมันปาล์ม10บาท

- ย้ำ3ฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
- โวเกษตรกรยึดราคาสินค้าพุ่ง



นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำมันปาล์มราคาแพง ว่า ตอนที่ผู้บริโภคเดือดร้อนคือราคาน้ำมันปาล์มบริโภค เป็นเพราะราคาผลปาล์มเดิมมากขึ้นไปถึง กก. 11-12 บาท ทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มขวดเพิ่มสูงขึ้น แต่กระทรวงพาณิชย์พยายามจับมือกับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวด ในการแก้ปัญหาและกำกับราคาไม่ให้สูงเกินกว่าราคาโครงสร้าง ซึ่งความจริงต้องตกประมาณขวดละ 76.50 บาท แต่พยายามกำกับราคาและปรับลดลงมาเหลือ 66.50 บาท

“เรื่องปาล์ม การตรึงราคาจะพยายามทำให้ได้นานที่สุดและเตรียมหารือร่วมกันระหว่างเกษตรกร ตัวแทนเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งต้องการให้ราคาดีที่สุด แต่โรงงานต้องซื้อปาล์มราคาแพงขึ้นและทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงเกิน 60 กว่าบาทต่อกก. แล้ว ส่งผลให้น้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้น แต่พยายามกดรากลงมาประมาณ 10 บาทต่อขวด”

ทั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องประชุมร่วมกัน โดยตั้งหลักว่าจะช่วยดู 2 ส่วน โดยเรื่องของราคาให้เดือดร้อนผู้บริโภคน้อยที่สุด และเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ราคาดีที่สุด ขณะเดียวกันต้องดูเรื่องปริมาณไม่ให้ขาดแคลน รวมทั้งต้องหารือร่วมกันว่าปริมาณสต็อกควรอยู่ที่เท่าใด ไม่เช่นนั้นนอกจากต้องเจอเรื่องราคาแล้ว ยังต้องพบเรื่องปริมาณเป็นปัญหาซ้ำสอง ดังนั้นจะป้องกันช่วยดูแลทั้งสองเรื่อง โดยประชุมทุกฝ่ายและหาข้อสรุปร่วมกัน ถ้ามีความจำเป็นต้องเข้า ครม. เพื่อขออนุมัติเห็นชอบ ก็ต้องนำเข้าไปพิจารณา โดยทำให้เร็วเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์

นายจรินทร์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าขณะนี้ ได้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ต้องยอมรับความจริงว่าราคาสินค้า

ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นบางรายการเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาก ซึ่งมีผลกับต้นทุนการผลิต ราคาขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าที่มีระยะทางไกลต้องรับภาระเพิ่มขึ้น เพราะค่าขนส่งแพง แต่กระทรวงพาณิชย์พยายามกำกับดูแลให้ดีที่สุด โดยดูจากต้นทุนเป็นหลัก สำหรับราคาหน้าโรงงานกำกับราคาไว้ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคน้อยที่สุด แต่ก็ไม่ได้กระทบต่อเกษตรกรที่ได้ราคาพืชผลเกษตรดีมา เพราะขณะนี้พืชเกษตรราคาดีทุกตัว ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง หรือแม้แต่ข้าวก็ราคาดีขึ้น ซึ่งปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 7-8 ล้านตัน

ด้านรายงานข่าวจากผู้ผลิตน้ำมันก๊ว เหลือง ปาล์ม และรำข้าว ได้ออกมาแจ้งเดือนประชาชนให้ระวังถูกแก๊งมิจฉาชีพ หลอกหลวง โดยประกาศขายน้ำมันพืชผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 3 ขวด 100 บาท หรือ 4 ขวด 100 บาท และยกถัง 300 บาท โดยจะมีการถ่ายภาพน้ำมัน

พืชจำนวนมากลงในเพจเฟซบุ๊ก หรือตลาดออนไลน์ และหลอกให้เหยื่อโอนเงินไปก่อน จากนั้นก็จะปิดเพจหนีเงินไปซึ่งขณะนี้ทางผู้ประกอบการได้แจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีแล้ว.